



ประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
และบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติ
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครนิติบุคคลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ผ่านมาตรการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เรื่องการใช้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดประเภทและวิธีการรับสมัคร ดังนี้

๑. ประเภทการรับสมัคร

การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) โดยการรับสมัครข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Manpower Fund ; M1)

- คุณสมบัติ : หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน และองค์การเอกชน
- ลักษณะการช่วยเหลือ : กรณีพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาทิ ลูกจ้าง แรงงาน ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐในกลุ่ม Mid-career (๑) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยสำนักงานฯ จะให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนโดยคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ

๗๐ ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน และผู้ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนนั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการและต้องชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อดำเนินงานโครงการตามหมวดที่สำนักงานฯ กำหนดทั้งค่าใช้จ่ายในรูปของตัวเงิน (In-cash) หรือค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคำนวณเป็นจำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In-Kind)

(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนนี้ สำนักงานฯ กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถส่งพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน ๕ ราย ต่อ ๑ องค์กรหรือหน่วยงาน

เป้าหมาย : หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานฯ จำนวน ๑ หน่วยงาน เพื่อสรรหาบุคลากรในกลุ่ม Mid-career เข้าพัฒนาทักษะการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน

พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ

เปิดรับสมัคร : ๓ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

พิจารณา : ๒ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศผล : ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

๒. ประเภทหลักสูตร

ระดับการใช้งาน Digital Literacy “โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒” จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน

เนื้อหาหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้ง ทัศนศึกษา การเก็บรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับระบบการใช้งานในองค์กรท้องถิ่นแต่ละพื้นที่เป้าหมาย สำหรับกลุ่ม Mid-career ให้สามารถนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสามารถประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติงานพร้อมการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนไทยได้

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความรู้และเสริมสร้างทักษะการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับบุคลากรในกลุ่ม Mid-Career นำไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้ง สามารถส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนไทยในท้องถิ่นต่างๆ ได้

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในกลุ่ม Mid-Career จนถึงผู้สูงอายุในหน่วยงานภาครัฐ

กรอบวงเงินสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุนฯ โดยสำนักงานฯ จะให้การอุดหนุนฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าค่าใช้จ่ายรวมต่อรายที่ใช้ในการพัฒนาทักษะดิจิทัล

๓. วิธีการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือทางระบบ LINE Official Account: depaThailand โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน LINE “@depathailand” หรือผ่าน Link: <https://lin.ee/c71YR14> หรือสามารถสแกน QR Code



*หมายเหตุ: หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

๔. ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.depa.or.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thanayut.ji@depa.or.th เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๔๑๐๗

๕. การประกาศผล

ประกาศผลทาง www.depa.or.th

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล